

KẾ HOẠCH

thực hiện Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Ngày 23/8/2021, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 13-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới (viết tắt là Kết luận số 13-KL/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ tại Kết luận số 13-KL/TW để tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tính toàn diện và phù hợp với thực tiễn tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu "*Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương*" mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đối với công tác phòng, chống tội phạm tại địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Cùng cố, nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong công tác phòng, chống tội phạm.

2. Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm phải gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Lấy phòng ngừa là

chính, kết hợp chặt chẽ với tích cực phát hiện, tấn công, trấn áp tội phạm... Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

II- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 13-KL/TW và Kế hoạch này, gắn với tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 46/CT-TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2020 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Nghị quyết số 96/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; Quyết định số 623/QĐ-TTg, ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030... và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên trách chịu trách nhiệm chính trong công tác phòng, chống tội phạm ở địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Thực hiện nghiêm quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của đơn vị, địa phương. Xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài, phải thực hiện mọi nơi, mọi lúc, mọi địa bàn, lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm. Kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa với tích cực phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ với những hành vi phạm tội.

3. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm, lấy “chủ động phòng ngừa” từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm tập trung các biện pháp phòng, chống tội phạm. Cùng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phát hiện và giải

quyết sớm các xung đột xã hội, hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; làm tốt công tác quản lý những đối tượng có nguy cơ phạm tội, vi phạm pháp luật ngay tại địa bàn cơ sở. Phát huy có hiệu quả vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Định hướng các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, phản ánh khách quan, toàn diện công tác phòng, chống tội phạm..., qua đó, chủ động nắm, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của nhân dân từ cơ sở.

Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp phù hợp, thiết thực và đầu tư nguồn lực cho công tác quản lý, cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, tái hoà nhập cộng đồng; giám sát và thực hiện các kiến nghị, khiếu nại của nhân dân ở cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và công tác quản lý sau cai tại cộng đồng, góp phần phòng ngừa và giảm thiểu các yếu tố phát sinh tội phạm.

4. Đấu tranh mạnh mẽ, phản bác những quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc, thông tin không đúng sự thật về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tội phạm; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tích cực tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm hoạt động theo băng, ổ nhóm; tội phạm lợi dụng thiên tai, dịch bệnh; tội phạm về ma tuý; tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tội phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", kinh doanh đa cấp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông; tội phạm về môi trường; tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự con người, tội phạm mua bán người, xâm hại trẻ em.... Không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu "xã hội đen" trên địa bàn.

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao, hành động mạnh mẽ, quyết liệt và hiệu quả hơn. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh những hành vi tham nhũng, tiêu cực và bao che, dung túng, tiếp tay cho tội phạm và vi phạm pháp luật.

5. Làm tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương, chính sách, giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, bảo đảm an ninh con người, an ninh, trật tự phù hợp với thực tiễn công tác phòng, chống tội phạm cho từng thời kỳ, địa bàn.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, kết hợp giữa cải cách tư pháp với cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, chủ động phát hiện những bất cập, hạn chế để kịp thời khắc phục hoặc kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hợp, chặt chẽ, không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; có biện pháp hữu hiệu bảo vệ người phát hiện, tố cáo hành vi phạm tội, nhất là tố cáo hành vi tham nhũng theo quy định.

6. Tiếp tục kiện toàn cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường, thị trấn để nâng cao hiệu quả hoạt động. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan bảo vệ pháp luật đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ phòng, chống tội phạm. Có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, bị xử lý kỷ luật...

Xây dựng lực lượng Công an Nghệ An cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm; chú trọng tăng cường lực lượng, cơ sở vật chất cho lực lượng công an cơ sở, nhất là công an xã để kịp thời giải quyết từ đầu, từ sớm các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự nảy sinh tại cơ sở. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; chú trọng hoàn thiện, khai thác hiệu quả hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội.

7. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác phòng, chống tội phạm, nhất là giữa lực lượng công an với lực lượng quân sự, bộ đội biên phòng, hải quan, kiểm lâm, thuế, quản lý thị trường, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân... Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, bảo đảm mọi hành vi phạm tội phải được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

8. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, kịp thời phát hiện dấu hiệu tội phạm, có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

9. Tăng cường lực lượng, mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống tội phạm, nhất là với các tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có chung đường biên giới, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ nước ngoài. Tổ chức thực hiện tốt các công ước quốc tế, hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, hiệp định hợp tác phòng, chống tội phạm mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập. Chủ động phối hợp các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm ở Trung ương, các tỉnh, thành phố trong nước, nhất là các tỉnh giáp ranh.

10. Tăng mức đầu tư ngân sách, bảo đảm đủ nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và đầu tư kinh phí, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật chuyên dùng cho công tác phòng, chống tội phạm nhằm nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu, thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay. Tăng cường quản lý, giám sát và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống tội phạm.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban cán sự đảng, đảng đoàn, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 13-KL/TW và Kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; trên cơ sở, chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 13-KL/TW nghiêm túc, chất lượng. Hàng năm, cấp ủy các cấp chỉ đạo Ủy ban nhân dân cùng cấp trích ngân sách địa phương hỗ trợ cho các ngành chức năng phục vụ công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Định kỳ hàng năm, cấp ủy các cấp tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện Kết luận số 13-KL/TW và Kế hoạch này, xây dựng chương trình, kế hoạch cho năm tiếp theo; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Đảng ủy Công an tỉnh) trước ngày 16/12 hàng năm để theo dõi, chỉ đạo.

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với công tác phòng, chống tội phạm; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm; xây dựng các kế hoạch chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm nhằm kiềm chế và làm giảm tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Hằng năm, ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để phục vụ công tác phòng, chống tội phạm; đầu tư trang thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ chuyên dùng cho công tác phòng, chống tội phạm.

3. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh.

4. Đảng ủy Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, Cục Quản lý thị trường tỉnh chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tội phạm; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu "Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương" mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh; phối hợp lựa chọn án trọng điểm để xét xử lưu động, nhất là các vụ án có tội phạm sử dụng thủ đoạn mới, các vụ án dư luận xã hội quan tâm, phục vụ công tác răn đe, phòng ngừa chung.

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh) chủ trì, phối hợp tham mưu tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tội phạm. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời định hướng thông tin chính thống trước các vụ việc phức tạp, nhạy cảm phát sinh.

6. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào phòng, chống tội phạm và nâng cao hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm ở cơ sở.

7. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đưa kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm của tổ chức đảng, đảng viên, cơ quan, tổ chức vào tiêu chí phân loại thi đua hằng năm.

8. Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp các cơ quan, ban, ngành, địa phương tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh, quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, phân loại, tham mưu xử lý, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy giao.

Theo dõi, đôn đốc, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết các vụ việc, vụ án.

9. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 13-KL/TW; kịp thời chỉ đạo và xem xét, đề nghị xử lý tổ chức đảng, đảng viên theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

10. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tăng cường phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm; tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tích cực phối hợp xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm có hiệu quả ở cơ sở. Phối hợp giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm.

11. Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 13-KL/TW và Kế hoạch này.

Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Đảng ủy Công an Trung ương,
- Ban Chỉ đạo 138/CP,
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy,
- Ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Sở, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể cấp tỉnh,
- Chánh, Phó Chánh VPTU,
- Phòng T.hợp VPTU (đ/c Khang),
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. *zuv*

để b/c



**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**

Nguyễn Văn Thông